



บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า

เรียน ลูกค้าที่มีอุปการะคุณทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (บริษัท) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 และสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์พร้อมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านตาม PDPA บริษัทได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า (Privacy Policy) ขึ้นมา ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียด ได้ที่ <https://www.krungthaispring.com/th/privacy-policy> (ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป) โปรดใช้เวลาในการอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของตัวเอง

ทั้งนี้ บริษัทเรียนให้ทราบว่า ปัจจุบันบริษัทได้มีการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปฏิบัติตามสัญญาหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเพื่อใช้สำหรับยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมต่างๆ กับบริษัท ในกรณีที่เอกสารระบุตัวตน อาจมีข้อมูลที่อ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ตามที่กฎหมายกำหนด มิฉะนั้นบริษัทอาจไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวข้องข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งลูกค้าได้ เช่น การส่งข้อมูลการซื้อขายกับตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ ส่งรายการฝากถอนเงินกับธนาคาร และ/หรือ ส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานทางการที่มีอำนาจตามกฎหมาย **ทั้งนี้ บริษัทจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลของท่านเป็นสำคัญ** ในกรณีที่บริษัทมีประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารทางการตลาด ข้อเสนอพิเศษ สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทในเครือและบริษัทย่อย บริษัท จะดำเนินการเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ได้ให้ความยินยอมแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ดังกล่าว ท่านสามารถขอลถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลของท่าน หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถเปลี่ยนแปลงความยินยอมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท เมนูเปลี่ยนแปลงข้อมูล > เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว > จัดการข้อมูลส่วนบุคคล หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ที่ dpo.official@KrungthaiXSpring.com

หากบริษัทไม่ได้รับการติดต่อจากท่านก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัทขอเรียนใช้โอกาสนี้ แจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัท จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าของบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด